

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน
ชื่อผู้ศึกษา	นางอัมภา ไทยจ่านงค์ศิลป์
ปีที่ศึกษา	2560

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 33 คนได้มาโดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 13 แผน จำนวน 15 ชั่วโมง บทเรียนการ์ตูน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t (t-test Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. บทเรียนการ์ตูน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.16/84.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80

2. คะแนนทดสอบหลังเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย $(\bar{x}) = 4.20$

ดังนั้นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูนช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้บทเรียน การ์ตูนเล่มนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน เทพศิรินทร์ พุแค รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทุกท่าน โรงเรียนที่ตอบรับการเผยแพร่ และ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทดลองจน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณค่าและประโยชน์ครั้งนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแต่บิดา มารดา ที่ได้ให้การอบรมเลี้ยงดู และครูอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนผู้รายงานด้วยดีตลอดมา

อัมภา ไทยจันทศิลป์